



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไ้
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
งานนโยบายและแผน
โทร.๐-๔๒๕๗-๘๓๐๐
โทรสาร. ๐-๔๒๕๗-๘๓๐๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅตาไ้
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅตาไ้ ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅตาไ้ ได้ขอดำเนินการแก้ไขงบประมาณ และสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅตาไ้ ขอดำเนินการแก้ไขให้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ระยะเวลาเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงสูง หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน อบต.ฤๅตาไ้กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้ประกาศไปแล้ว นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกิตตินันท์ พรหมด้วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅตาไ้

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ขอแก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากเดิมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และกองช่างมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังสูง หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด แก้ไขงบประมาณจากเดิม ๒๓๔,๐๐๐ บาท เป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ จึงได้ดำเนินการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประกอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

(นายกิตตินันท์ พรหมด้วง)
ประธานคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่
๒๙ เมษายน ๒๕๖๗



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	บทนำ	๑
	วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
	ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
	ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๒๖,๔๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปีและแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีประมาณนั้น ๆ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้ จึงได้รวบรวมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินงานจริงในพื้นที่ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนส่วนรวมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
๒. เพื่อควบคุมการทำงานของผู้บริหารในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้
๔. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๕. เพื่อแสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้
๖. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
๗. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานในองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้ ต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ รวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้จากแผนพัฒนาห้าปี หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ หน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาร่างแผนการดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ นำร่าง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล กุดตาไ้ เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดตาไ้ แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขออนุมัติ แล้วประกาศใช้แผนการ ดำเนินงาน โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
๒. ทำให้การควบคุมการทำงานของผู้บริหารในการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ
๓. ทำให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดตาไ้
๔. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น และลดความซ้ำซ้อน ของโครงการ
๕. ทำให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจำแนกรายละเอียด ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๖. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

แบบ ผด.๐๒

- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ
(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕	หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านแบบหอดังสูง	ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดตาไ้กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง/ อบต.กุดตาไ้								←————→					



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

แบบ ผด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

๔.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกัน เป็นส่วนรวมและสร้างภาวะผู้นำในกลุ่มเด็ก จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกเชิงกลุ่ม จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	อบต.กุดตาไก่	สำนักปลัด/ อบต.กุดตาไก่								↔					

